



teenstalkasean@matichon.co.th

ประสบการณ์มันส์ๆ ฝึกงานโรงแรมที่ไต้หวัน

“ผมและเพื่อนอีก 4 คน ในฐานะนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีเรื่องราวประสบการณ์ในการฝึกงานสหกิจศึกษา ยังประเทศไต้หวันมาแล้วให้ฟัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการทำงานจริงยังต่างประเทศ”

สวัสดีครับ ผมชื่อ **นายอรรถนธ์ จำลอง** นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ยังประเทศไต้หวันให้เพื่อนๆ ทุกคนได้รับฟังกันครับ เป็นโครงการพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ สำหรับตัวโครงการคือการส่งนักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมที่มีความสนใจในการฝึกสหกิจศึกษายังประเทศไต้หวัน โดยต้องเป็นนักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาเลือกคือภาษาจีน เพราะประเทศไต้หวันใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเป็นหลัก เวลาในการฝึกงานประมาณ 3 เดือน

ในการเดินทางครั้งนี้ มีเพื่อนร่วมชั้นปี และสาขาวิชาช่วยด้วย 4 คน ได้แก่ **น.ส.กัญญาวีร์**



หิรัญพุกษ์ น.ส.อินทรา ศาสนกุล น.ส.อัญมณี ปานพลอย และ น.ส.ลลิตา วณิชชยัตถาภรณ์ สถานที่ในการฝึกงานครั้งนี้ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (Taiwan, the Republic of China) งานที่ทำ ปฏิบัติงาน ณ University Guesthouse ซึ่งเป็นสถานที่พักภายในมหาวิทยาลัย เปิดบริการให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการ โดยงานที่ปฏิบัติคือเป็นงานในส่วนของการทำความสะอาดห้องพัก จัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องพัก และปฏิบัติตามที่แขกต้องการ

ในส่วนงานบริการ เรียนรู้การลงทะเบียนเข้าพัก และการคืนห้องพัก รวมไปถึงการพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งเป็นคนไต้หวัน ทำให้ได้ฝึกภาษาไปด้วยในขณะที่ทำงาน เวลาฝึกงาน



09.00-17.00 น. โดยปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ นอกจากได้มาฝึกงานแล้ว ยังได้รับโอกาสที่จากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมเรียนกับนักศึกษาไต้หวันด้วย การฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้ยังมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มาร่วมการทำงานด้วย

การมาอยู่ต่างประเทศ สอนให้เรารู้จักการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมไปถึงการได้เห็นข้อบกพร่องของตนเองในเรื่องภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เราปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง นอกจากประสบการณ์ที่ได้แล้ว ยังได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ นักศึกษาที่นี่ด้วย ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย รวมไปถึงประเทศ

เพราะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกัน

อรรถนธ์ จำลอง
ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

